

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๖๑๓๐๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อหน่วยงาน ๑ ชุด
๒. กำหนดการ ๑ ฉบับ
๓. รายละเอียดกิจกรรม ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประเภทของกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาโลกร้อน ครั้งที่ ๒ และขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงของหน่วยงานการศึกษา” และประเด็น “การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่าง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา” ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ และผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามวันและเวลาดังกล่าว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวสุวิมล เสนานอก เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๕๕๕๒ ๕๖๓๖ ผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธร จันทพงษ์ ปุณยวีร์อักษร)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๗

“เรียนดี มีความสุข”

รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม เดินตามรอยพระบาท “พระองค์ผู้ทรงทำ” ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก อันเนื่องมาจากพระราชดำริส
และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในการรักษาสีงแวดล้อมเพื่อลดปัญหาโลกร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒
วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลำดับ	รายชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
๑	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๒	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
๓	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
๔	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
๕	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
๖	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
๗	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
๘	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
๙	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
๑๐	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
๑๑	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
๑๒	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
๑๓	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตราด กระจบี
๑๔	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
๑๕	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครปฐม
๑๖	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครพนม
๑๗	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาานครราชสีมา
๑๘	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช
๑๙	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์
๒๐	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี
๒๑	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส

ลำดับ	รายชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
๒๒	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอำนาจ
๒๓	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
๒๔	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
๒๕	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
๒๖	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
๒๗	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
๒๘	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
๒๙	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
๓๐	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
๓๑	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๓๒	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
๓๓	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
๓๔	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
๓๕	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
๓๖	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
๓๗	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
๓๘	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
๓๙	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
๔๐	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
๔๑	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
๔๒	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
๔๓	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
๔๔	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
๔๕	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
๔๖	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
๔๗	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
๔๘	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
๔๙	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
๕๐	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ลำดับ	รายชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
๕๑	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
๕๒	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
๕๓	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี
๕๔	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
๕๕	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
๕๖	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
๕๗	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
๕๘	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
๕๙	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
๖๐	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
๖๑	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
๖๒	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ลำดับ	รายชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
๑๗๓	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
๑๗๔	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒
๑๗๕	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑
๑๗๖	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒
๑๗๗	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓
๑๗๘	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
๑๗๙	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒
๑๘๐	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓
๑๘๑	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๑๘๒	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
๑๘๓	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓



กำหนดการ

กิจกรรม เดินตามรอยพระบาท “พระองค์ผู้ทรงทำ” ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก อันเนื่องมาจากพระราชดำริส และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาโลกร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

- ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
- ๐๘.๓๐ น. - ๐๘.๔๕ น. กล่าวรายงานการประชุม
โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- ๐๘.๔๕ น. - ๐๙.๐๐ น. กล่าวเปิดการประชุม
โดย เลขาธิการสภาการศึกษา หรือผู้แทน
- ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงของหน่วยงานจัดการศึกษา”
โดย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (รัฐ)
ผู้แทนจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (รัฐ)
ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (รัฐ)
นักวิชาการอิสระด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (เอกชน)
ผู้ดำเนินรายการ (เอกชน)
- ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงของหน่วยงานจัดการศึกษา” (ต่อ)
โดย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (รัฐ)
ผู้แทนจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (รัฐ)
ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (รัฐ)
นักวิชาการอิสระด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (เอกชน)
ผู้ดำเนินรายการ (เอกชน)
- ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่าง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา”
โดย ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (รัฐ)
ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (รัฐ)
ผู้ดำเนินรายการ (เอกชน)
- ๑๖.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สรุปและกล่าวปิดการประชุม
โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารหรือผู้แทน

- หมายเหตุ ๑) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒) รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม (ช่วงเช้าและบ่าย)



รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม เดินตามรอยพระบาท “พระองค์ผู้ทรงทำ” ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก อันเนื่องมาจากพระราชดำริสและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการรักษาสีงแวดล้อมเพื่อลดปัญหาโลกร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติ และขออ้อมนำพระราชดำริส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ “ปัญหาโลกร้อน” ทรงมีพระอัจฉริยภาพการรักษาสีงแวดล้อมเพื่อลดปัญหาโลกร้อนจะเห็นว่พระองค์ผู้ตถึงเหตุ (ก๊าซเรือนกระจก) พุดถึง (น้ำทะเลสูงขึ้น) และพุดถึงแนวทางแก้ไขไว้เพื่อการป้องกันปัญหาให้กับประเทศและพสกนิกรของท่านไว้ล่วงหน้า

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม เดินตามรอยพระบาท “พระองค์ผู้ทรงทำ” ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก อันเนื่องมาจากพระราชดำริสและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการรักษาสีงแวดล้อมเพื่อลดปัญหาโลกร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานด้านการศึกษาและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และเป็นระบบราชการที่เป็ดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สกศ. ในฐานะหน่วยงานนโยบายด้านการศึกษาของประเทศทำหน้าที่ การวางแผน การประมาณการ การให้ข่าวสาร การให้ข้อเสนอแนะ และการดูแลที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการภายใต้หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และได้รับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีมาก ประจำปี ๒๕๖๔ ระยะเวลาการรับรอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และการรับรองผลการประเมินหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดยระยะเวลาที่ขอรับรองปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ ๑,๕๕๖ กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งถือได้ว่าสกศ. เป็นหน่วยงานราชการต้นแบบที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดผลการลดก๊าซเรือนกระจกนำร่องจากส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการโดยได้บูรณาการเพื่อขยายผลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสีงแวดล้อมของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ในประเภทกิจกรรมการจัดการของเสียที่ส่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑๘) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสีงคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลงและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสีงแวดล้อม ได้อย่างเป็นรูปธรรม



วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกและการขยายผลเพื่อสนับสนุนค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน
2. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
3. เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานด้านการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อศึกษาดูงานวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยงานต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดก๊าซเรือนกระจก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกและการสนับสนุนค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน
2. ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
3. เกิดความร่วมมือของเครือข่ายผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานด้านการศึกษาเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก อันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระอัจฉริยภาพการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาโลกร้อน
๔. เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานจัดการศึกษาภายในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๕๐ คน ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย
 - ๑.๑ ผู้แทนจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 - ๑.๒ ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 - ๑.๓ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - ๑.๔ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 - ๑.๕ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้
 - ๑.๖ ผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
 - ๑.๗ ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
 - ๑.๘ ผู้แทนจากสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 - ๑.๙ ผู้แทนจากหน่วยงานจัดการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา
 - ๑.๑๐ ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 - ๑.๑๑ วิทยากร
 - ๑.๑๒ ผู้ที่เกี่ยวข้อง



๒. ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมและการลดก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย

๒.๑ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒.๒ ผู้แทนจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้แทนจากหน่วยงานระดับพื้นที่จากหน่วยงานจัดการศึกษาภายในกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย

๓.๑ หน่วยงานในกำกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

๓.๒ หน่วยงานในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

๓.๓ หน่วยงานในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค

๓.๔ หน่วยงานในกำกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ

๓.๕ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
